

# Ngày 9 tháng 2 năm 2024

## **Jonathan Light**

Chúng ta đã có một cuộc họp ngày hôm qua và chúng ta muốn đảm bảo việc kết hợp giữa khí hậu và công bằng về môi trường cho tất cả các nhóm làm lao động khi họ nghĩ về việc tiếp tục thực hiện một dự án hoặc thực hiện cấp vốn tài trợ.

## **Ish Herrera**

Hôm nay, chúng ta rầy lầy làm vinh dự khi có bà Christy đến từ Văn phòng Thống đốc Phát triển Kinh tế và Kinh doanh tham dự cùng chúng ta. Nếu bạn nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía bà Christy, chúng tôi luôn khuyến khích bạn kết nối với bà Christy.

## **Garry Brown**

Tuần trước, chúng ta đã tổ chức một cuộc thăm dò để bổ sung, hoặc có thể là thăm dò tách riêng về vấn đề sức khỏe, chiến lược sức khỏe và công bằng về môi trường. Và tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho cuộc thăm dò của chúng tôi.

## **Ish Herrera**

Annalisa sẽ đưa vào cuộc trò chuyện bảng tính thể hiện 105 chiến lược bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Mục tiêu trong vài tuần tới là giảm từ 105 xuống 21 chiến lược.

## **Jesse Ben Ron**

Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị tài liệu nghiên cứu song song với việc tiếp cận và gắn kết với cộng đồng. Những gì chúng tôi tìm ra đã được trình bày với các bạn trong hai cuộc họp trước. Quá trình này đã được trình bày và phê duyệt bởi các bên liên quan, tuy nhiên nhóm này không hoàn toàn đại diện cho Quận Cam. Các chiến lược hàng đầu dành cho từng nhóm liên quan đã được đưa vào bảng Excel mà chúng tôi đã gửi cho các bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành tinh chỉnh ngôn ngữ cho đến khi những nhóm này có thể đọc hiểu cái tài liệu của chúng tôi.

## **Dennis Arp**

Vậy chúng ta nên nói bao quát hơn hay chi tiết hơn?

## **Jesse Ben Ron**

Nếu tiểu bang nói rằng chúng ta muốn điều gì đó khác biệt thì chúng ta sẽ quay lại và thực hiện những thay đổi đó.

## **Jill Katevas**

Tôi là người đứng đầu chương trình học nghề đã đăng ký của chúng ta với OCDE. Chúng ta có thể đăng ký bất kỳ lĩnh vực hoặc công việc phi truyền thống nào vì chúng ta tập trung vào nhóm đối tượng là thanh niên từ 16 đến 24 tuổi.

## **Linda DiMario**

Chúng ta có thể nói một cách chi tiết về cách mà chúng ta sẽ áp dụng để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra.

### **Melanie Schlotterbeck**

Dựa trên cuộc trò chuyện mà chúng ta đã có ngày hôm qua trong nhóm công bằng về khí hậu và môi trường, Ish thân mến, bạn có thể thấy rằng chúng ta đang cố gắng tránh cách tiếp cận im lặng vốn đã phổ biến trong lịch sử khi chúng ta các cơ hội được nhận trợ cấp, và rằng việc hòa nhập và hợp tác có thể mang lại nhiều lợi ích hơn?

### **Ish Herrera**

Tinh thần chủ đạo của công việc này là phá vỡ ranh giới giữa các ngành, khu vực địa lý và cộng đồng.

### **Melanie Schlotterbeck**

Mục công bằng môi trường có thể được đưa vào tất cả các hạng mục, và chúng tôi khuyến khích sự hợp tác trên về mặt đó.

### **Annette Kelly-Whittle**

Trong kế hoạch khu vực hiện tại của chúng ta, các ngành chính thúc đẩy nhu cầu bao gồm CNTT, truyền thông kỹ thuật số, chăm sóc sức khỏe, khách sạn, bán lẻ, du lịch và sản xuất. Trọng tâm của chúng ta vẫn là tận dụng nguồn tài trợ sẵn có cho các ngành này. Cụ thể là về vấn đề học nghề.

### **Andrew Gonzales**

Các chương trình học nghề của chúng ta hoàn toàn do các thành viên tự tài trợ, và nhu cầu tài trợ thêm ngày càng ít.

### **Christa Sheehan**

Tôi đồng ý với việc mở rộng các chiến lược, thực tế cho thấy rằng nếu không được đào tạo miễn phí và đào tạo kỹ năng mềm thì mọi người sẽ tiếp tục gặp khó khăn để tiếp cận nhiều cơ hội nghề nghiệp.

### **Austin Lynch**

Những kinh nghiệm đã thu được của chương trình Học nghề xây dựng cũng có thể được áp dụng cho học nghề khách sạn về mặt tự tài trợ, bao gồm cả các kỹ năng mềm.

### **Luis Sarmiento**

Tôi đã ghi lại một số nhận xét quan trọng từ các đồng nghiệp của chúng ta. Mặc dù hiện có các nguồn lực phát triển kinh tế nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo các nguồn lực này tiếp cận được những người có nhu cầu một cách hiệu quả.

### **Nate Greenside**

Để bổ sung cho nhận xét của Luis, tôi muốn nói rằng chúng ta phải nhận thức rõ những thách thức kinh tế hiện tại mà nhiều cá nhân có thu nhập thấp và cư dân Santa Ana phải đối mặt. Nhiều người trong số những cá nhân này đang áp dụng các biện pháp trung hòa carbon trong hoạt động kinh doanh của họ một cách tự nhiên do gặp phải những hạn chế về chi phí và lo ngại về môi trường. Lỗi suy nghĩ và bối cảnh thực tế này cho thấy tầm quan trọng của các chiến lược được nêu trong các ô B3, B6 và B13.

**Jesse Ben-Ron**

Chúng ta có nên bắt đầu việc đưa một số ngôn ngữ này vào trước cuộc bỏ phiếu, hay sẽ xem ngôn ngữ nào đứng đầu trong số 21 ngôn ngữ đó, và sau đó thảo luận về việc đưa ngôn ngữ cụ thể vào khi thực hiện tinh chỉnh?

**Linda DiMario**

Có vẻ như một số chiến lược và chiến thuật có thể được hợp nhất thành một cách tiếp cận gắn kết và hấp dẫn hơn.

**Nate Greenside**

Ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong thời điểm khẩn cấp hoặc biến động kinh tế. Ngôn ngữ giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo liên lạc rõ ràng và tiếp cận thông tin quan trọng cho tất cả cư dân, đặc biệt là những người không nói tiếng Anh bản xứ ở Quận Cam, bao gồm cả những người ở Santa Ana.

**Toni Symonds**

Khuyến nghị trước đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp chủ động trong việc giải quyết các rào cản khi tiếp cận dịch vụ, đặc biệt là trước khi thảm họa xảy ra.

**Desiree Martinez**

Có ai đã điều tra phần AI của chiến lược sâu đến mức nào, hoặc nó đến từ đâu chưa?

**Jesse Ben Ron**

Quá trình này cần có sự đầu tư nhiều về mặt trí óc, trong đó các ý tưởng được đưa ra biểu quyết. Do đó, chúng tôi đã đưa một phần vào báo cáo của mình về AI, rút ra những hiểu biết sâu sắc từ một chuyên gia liên quan đến Liên Hợp Quốc trong các vấn đề về AI. Nó xuất hiện trong các cuộc thảo luận của các bên liên quan.

**Andrew Gonzales**

Một phần đáng kể của các nguồn lực được hướng tới việc hỗ trợ các cá nhân trong việc thanh toán tiền thuê nhà và hỗ trợ các doanh nghiệp. Thay vì liên tục giải quyết các nhu cầu trước mắt như tiền thuê nhà và hỗ trợ lương thực, chúng ta có thể tập trung vào việc tạo việc làm trong một ngành vẫn ổn định, bất chấp suy thoái kinh tế hoặc đại dịch.

**Cesar Covarrubias**

Mặc dù việc tạo ra nền kinh tế ổn định và việc làm là quan trọng, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng một số công việc trong số đó có thể không mang lại mức lương đủ để đáp ứng cho mức chi phí sinh hoạt cao ở Quận Cam.

**Ish Herrera**

Công việc nào có thể lấy làm ví dụ về một công việc có khả năng miễn dịch với cú sốc kinh tế?

**Wallace Walrod**

Một trong những lĩnh vực nổi bật là chăm sóc sức khỏe. Người ta không ngừng bị bệnh trong thời kỳ suy thoái và khi dân số Quận Cam ngày càng già đi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng nhiều hơn.

### **Luis Sarmiento**

Về các cú sốc kinh tế, việc tập trung vào các doanh nghiệp và dịch vụ ít rào cản, công nghệ thấp và trực tiếp hơn có thể rất quan trọng trong việc ứng phó hiệu quả với các cú sốc kinh tế

### **Nate Greenside**

Tôi thấy một số ô có vẻ trùng các danh mục khác. Có ai có ý kiến gì về điều này không?

### **Jesse Ben Ron**

Chúng tôi muốn bỏ phiếu về vấn đề này để xem kết quả như thế nào. Sau cuộc bỏ phiếu, chúng ta có thể điều chỉnh các chi tiết nếu cần, giống như những gì bạn đã chỉ ra.

### **Luis Sarmiento**

Chúng tôi đề xuất chuyển trọng tâm từ việc đơn giản là cải thiện khả năng tiếp cận cộng đồng sang ưu tiên các sáng kiến thúc đẩy sự tham gia tích cực của các thành viên cộng đồng vào nỗ lực phát triển kinh tế. Trong mạng lưới nguồn lực hãy thêm niềm tin vào đất đai của cộng đồng.

### **Rick Adams**

Tôi nhận thấy vấn đề giao thông chưa được đề cập, chúng ta nên giải quyết vấn đề đó ở cấp độ xây dựng cơ sở hạ tầng.

### **Toni Symonds**

Chúng tôi đã đưa ra hai khuyến nghị liên quan đến nhu cầu về sức khỏe và khả năng tiếp cận các nguồn lực dành cho người Mỹ bản địa và thổ dân Alaska ở hành lang Quận Cam và Los Angeles, hy vọng mọi người sẽ cân nhắc rằng toàn bộ vấn đề là phù hợp và nhạy cảm về mặt văn hóa.

### **Cesar Covarrubias**

Hãy đảm bảo rằng chúng ta có những khu dân cư vẫn có thể đảm bảo sức khỏe khi mọi người bắt đầu đến sinh sống và hoạt động.

### **Nate Greenside**

Nhiều người không nói được tiếng Anh đã bày tỏ mong muốn được làm việc trong lĩnh vực y tế nhưng lại gặp rào cản về ngôn ngữ.

### **Linda DiMario**

Hãy tập trung vào y học phòng ngừa và ngăn ngừa một số bệnh mà chúng ta thấy mình đang mắc phải, chẳng hạn như bệnh tiểu đường. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể thêm điều đó.

### **Nate Greenside**

Có thể bổ sung thêm một số điểm trong danh mục này để tăng cơ hội việc làm đối với các phương pháp chăm sóc sức khỏe phi truyền thống được bình thường hóa. Chẳng hạn như nữ hộ sinh đỡ đẻ tại nhà thay vì ở bệnh viện.

**Apolonio Cortez**

Chúng ta cũng hãy đầu tư vào chăm sóc phòng ngừa, chẳng hạn như các nguồn lực về sức khỏe tâm thần và sức khỏe cộng đồng nói chung, thay vì chỉ tập trung vào điều trị.

**Phiên dịch từ lời của Sokolin**

Cô ấy muốn đảm bảo rằng tiếng Anh sẽ được trình bày một cách dễ hiểu, đặc biệt là vì một cộng đồng lành mạnh. Cô ấy là người nói tiếng Campuchia nên ngôn ngữ của tôi rất quan trọng với cô ấy.

**Johnice Williams**

Tôi đánh giá cao tất cả những người đã lên tiếng về vấn đề chăm sóc sức khỏe vì đây là vấn đề số một trong danh sách ưu tiên của tôi.

**Melanie Schlotterbeck**

Tôi hơi thắc mắc về F-2 khi mục này nói về “sử dụng sinh viên từ các chương trình tiếp trung học và cao đẳng cộng đồng bốn năm để hợp tác với các chương trình đa phương tiện và lộ trình của họ, cũng như tạo các chiến dịch và cuộc thi”. Tôi không biết điều đó có phù hợp với thể loại này không. Nếu ai đó có lời giải thích về mối liên hệ giữa điều đó với công bằng môi trường thì tôi rất muốn nghe.

**Jesse Ben Ron**

Vấn đề này được đề cập đến trong một nhóm bên liên quan và được hỗ trợ. Tôi không thể loại bỏ các tùy chọn này.

**Jill Katevas**

Tôi nghĩ mục tiêu ở đây là khơi dậy sự quan tâm đến lĩnh vực này và có nhận thức về môi trường. Tôi nghĩ đó lý do tại sao vấn đề này được đề cập ở đây.

**Toni Symonds**

Tôi muốn làm nổi bật khu vực đổi mới xanh với ý tưởng là chọn những khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp nhỏ và giúp họ cùng nhau hướng tới con đường phát triển xanh hơn.

**Nate Greenside**

Chúng ta chưa nhấn mạnh về giao thông công cộng. Giáo dục vẫn cần thiết trong lĩnh vực ở ô F-2. Tiếp thị và giáo dục là những khía cạnh có thể được thêm vào bất kỳ chiến lược nào được đề xuất riêng lẻ này.

**Garry Brown**

Chúng ta có bao nhiêu mục để sửa đổi hoặc thêm thứ gì đó không có ở đó?

**Andrew Gonzalez**

Có rất nhiều tiền đã tồn tại ở cả chính phủ tiểu bang và liên bang.

**Jesse Ben-Ron**

Chúng ta cần đề xuất vấn đề này lên trên, tuy nhiên phát sinh thắc mắc là chúng ta bắt đầu tác động đến quy trình đã được thống nhất khi kết hợp các nhóm bên liên quan. Tất cả các bạn cần phải quyết định xem có nên viết lại chiến lược hay không.

**Linda DiMario**

Hai từ này xuất hiện trong một trong những từ như sức khỏe phòng ngừa. Sự xuất hiện của những từ này ở phần thứ năm cho phép chúng ta mở rộng về điều đó.

**Nate Greenside**

Tôi nghĩ không nên thêm một chiến lược mới vào danh mục cụ thể này. Vùng xanh là một sáng kiến tuyệt vời và rất nhiều người trẻ tuổi có lẽ hiểu biết hơn về công bằng môi trường.

**Luis Sarmiento**

Đề xuất việc tiếp cận và nhận thức nhiều hơn về sức khỏe phòng ngừa, điều chỉnh lại để đầu tư nhiều hơn vào các chiến lược y tế phòng ngừa.

**Nate Greensides đang trong cuộc trò chuyện:**

Có trang web hoặc liên kết nào trình bày một cách dễ hiểu hoặc tóm tắt các chiến lược của bang không?

**Jesse Ben Ron**

Không có nội dung nào trực tiếp từ California Jobs First để chúng ta xem xét và so sánh. Chúng ta chỉ có những gì đã được cung cấp và trình bày như các bài thuyết trình PowerPoint trong cuộc họp tháng 12.

**Ish Herrera**

Trọng tâm của Sacramento khi xem xét ngân sách tiểu bang là họ quan tâm đến các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, tài nguyên năng lượng, việc làm chất lượng cao và sự hòa nhập của các cộng đồng chưa được đầu tư.

**Christy Trần**

Hãy suy nghĩ xem điều gì là tốt nhất cho khu vực của bạn thay vì cố gắng tuân theo các sáng kiến của tiểu bang. CA Jobs First hy vọng mang lại sức mạnh phát triển kinh tế cho bạn và hỗ trợ các cộng đồng chưa được đầu tư của bạn.

**Toni Symonds**

Làm cách nào chúng ta có thể sử dụng thêm thông tin này và hoạt động xây dựng năng lực mà chúng ta đã thực hiện để tiếp cận các nguồn lực của tiểu bang nhằm thực hiện tầm nhìn của chúng ta?

**Jesse Ben Ron**

Nếu nó hữu ích cho cả nhóm thì theo một số gợi ý, tôi có thể thêm ngôn ngữ đã sửa đổi để bạn có thể biết chiến lược đó có thể đi đến đâu. Tất cả các bạn vẫn còn một tuần để bỏ phiếu. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một liên kết bằng tiếng Tây Ban Nha. Đây chưa phải là kết thúc, nó giúp cả nhóm hiểu về vị trí của tất cả các bạn so với những điều bạn muốn ưu tiên.

**Ish Herrera**

Chúng ta sẽ cần đưa ra kiến nghị để mở cuộc thăm dò ý kiến chính thức trong cuộc khảo sát như Jesse đã mô tả và sửa đổi. Jerry Brown ra hiệu và Linda giây lát. Tất cả những người ủng hộ đều biểu thị bằng cách đưa biểu tượng cảm xúc thích hoặc nói đồng ý.

### **Jesse Ben Ron**

Thời gian bỏ phiếu sẽ kết thúc 11:59 tối cuối tuần sau. Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thăm dò để xác nhận ở đây. Bạn sẽ thấy kết quả đầy đủ, chứ không chỉ ba kết quả hàng đầu và chúng tôi có thể tổng hợp một số điều nhất định nếu tất cả các bạn muốn, trước khi chúng tôi gửi nó đến tiểu bang.

### **Ish Herrera**

Có bất kỳ sự phản đối nào đối với đề nghị hoặc có phiếu trắng nào không? Như vậy chúng ta đã nhận được sự nhất trí. Cuộc họp tiếp theo của chúng ta dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 2, vào cùng thời điểm như hôm nay.

### **Jesse Ben Ron**

Cảm ơn nhóm môi trường và tất cả các ngành. Chúng ta hiểu rằng phát triển kinh tế và việc làm được trả lương cao là trọng tâm của mục tiêu này, nhưng các khía cạnh sức khỏe và môi trường cũng rất quan trọng. Cảm ơn các bạn đã nói rõ ràng điều đó với tư cách là một nhóm bên liên quan.

### **Ish Herrera**

Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng các bạn hãy phối hợp offline với Johnice để xem xét và thảo luận về các chiến lược vì sức khỏe cộng đồng.

### **Jesse Ben Ron**

Nếu bạn muốn tôi làm người điều phối một số cuộc trò chuyện đó, hãy nói với tôi.